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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการกองทุนชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูยากไรอําเภอตากฟา  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ 

ณ  หองประชุมท่ีวาการอําเภอตากฟา ชั้น ๒ 

ผูมาประชุม 

๑. นายวุฒิพงษ สุภัควนิช  นายอําเภอตากฟา    ประธานคณะกรรมการ 
๒. นางวีนัส อาจแกว  (แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองตากฟา  กรรมการ 
๓. นายอํานาจ นอยขํา  ผูอํานวยการโรงพยาบาลตากฟา   กรรมการ 
๔. นายสกล คลังพลอย  สาธารณสุขอําเภอตากฟา    กรรมการ 
๕. นายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลตากฟา  กรรมการ 
๖. นายเรวัต เกิดแสง  นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลอุดมธัญญา  กรรมการ 
๗. นายนคร แจมวิจิตรโต  ประธานชมรมกํานันผูใหญบาน อําเภอตากฟา กรรมการ 
๘. นายปรีดาภัทร เต็งสกุลนาม ประธานชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ อําเภอตากฟา กรรมการ 
๙. นางอรษา มาดีประเสริฐ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข อําเภอตากฟา กรรมการ 
๑๐. นายเสนห สนิทชาต ิ  ปลัดอําเภอตากฟา     กรรมการ 
๑๑. นายวินัย แจมสวาง  ปลัดอําเภอตากฟา    กรรมการ 
๑๒. นายธนกฤต พงศภูมิพิพัฒน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ตากฟา กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นายประวิทย เชียงมาว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ตากฟา  กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
๑๔. นาสาวนวมน อินเทศ  นักกายภาพบําบัด รพ.ตากฟา   กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
 
 

ผูไมมาประชุม 

๑. พระเทพปญญาภรณ  รองเจาคณะภาค ๔    ติดภารกิจ 

๒. นายสุนทร ศรีเมฆ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอตากฟา     ติดราชการ 

๓. นางวัชรี สินธุศิริ  พัฒนาการอําเภอตากฟา    ติดราชการ 

๔. นายภคพล ชมวรกุลธํารง ปลัดอําเภอตากฟา    ติดราชการ 

๕. นางสาวรุงเรือง ไขแสง  ปลัดอําเภอตากฟา    ติดราชการ 

๖. นายจักรกฤษณ บูรณกิติภิญโญ ปลัดอําเภอตากฟา    ติดราชการ    

๗. นายสิมา ราชาวงษ  ผูจัดการ ธกส. สาขาตากฟา   ติดราชการ 

๘. นายขรรชัย สมสร  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.ลําพยนต  ติดราชการ 

๙. นางสาววีระยา คํารินทร เสมียนตราอําเภอตากฟา    ติดราชการ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายวุฒิพงษ สุภัควนิช นายอําเภอตากฟา ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนชวยเหลือผูดอยโอกาส

และผูยากไรอําเภอตากฟา ไดกลาววา “จากการดําเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอและการออกเยี่ยมบานของทีม

หมอครอบครัวรวมกับภาคีตาง ๆ พบปญหาท่ีประชาชนตองประสบพบเจอ ซ่ึงแตละคนมีปญหาไมเหมือนกัน ท้ัง

ปญหาดานสุขภาพ และปญหาเชิงสังคมฯ หลายครั้ง เม่ือไดออกเยี่ยม เม่ือพบวาประชาชนมีปญหา มีความเดือดรอน 

ก็จะใหความชวยเหลือเบื้อนตน โดยการมอบเงินทุนชวยเหลือรวมกับนิคมสรางตนเองตากฟา ซ่ึงเปนหนวยงาน

ตัวแทนของกระทรวง พม. รายละ ๑,๐๐๐ บาทบาง ๒,๐๐๐ บาทบาง และจากการออกเยี่ยมฯ ไดมีการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมผานสื่อตาง ๆ เชน Facebook กลุมไลน รายการโทรทัศน และสื่อมวลชนแขนงอ่ืน ๆ ทําใหมีผู

จิตศรัทธา ไดรวมบริจาคเงินและสิ่งของเขามาชวยเหลือจํานวนหนึ่ง และจากผูมีจิตศรัทธาฯ นี้ จะเห็นวาการ

ชวยเหลือฯ เหลานี้ ลวนเปนกุศลตอพ่ีนองประชาชน จากการประชุมคณะกรรมการสรางเสริมสุขภาวะและพัฒนา

คุณภาพชีวิตอําเภอตากฟาคราวกอน ไดมีการเสนอใหมีการจัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูประสบความเดือดรอนฯ โดยการ

ดําเนินการจัดการกองทุนฯ นี้ เราทําในเชิงสัญลักษณใหเห็นเชิงประจักษวา สังคมยังมีความเอ้ืออาทรตอกัน ไม

เพียงแตการชวยเหลือท่ีเปนตัวเงินเทานั้น เรายังชวยเหลือกันไดในรูปแบบตาง ๆ เชน ดานท่ีอยูอาศัย ดานสังคมอ่ืน ๆ 

ฯลฯ เพ่ือเปนการชวยเหลือเบื้องตนแกพ่ีนองประชาชนท่ีดอยโอกาสในพ้ืนท่ี ซ่ึงผมไมอยากเห็นหมอทํางานอยูเพียง

ฝายเดียว คนอ่ืน ฝายอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืน ตองเขามามีสวนรวมในการดูแล ไมใหทีมหมอครอบครัวทํางานอยาง  

โดดเดี่ยว และหวังวา ทานผูนําชุมชน ทานผูนําทองถ่ิน จะมีสวนรวมในการดูแลดานอ่ืน ๆ ดวย..ใหทุกภาคสวนเขา

มารวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อน ตามสโลแกนท่ีวา “ตากฟารวมใจ ทุกกลุมวัยสุขภาพดี” 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องการดําเนินงานระบบสุขภาพอําเภอ 

๔.๑ คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการกองทุนชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูยากไรอําเภอตากฟา, การเปดบัญชี

กองทุนฯ และการเสนอชื่อผูมีอํานาจอนุมัติจายเงินชวยเหลือ 

นายวุฒิพงษ สุภัควนิช นายอําเภอตากฟา ประธานคณะกรรมการฯ ไดชี้แจงรางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

กองทุนชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูยากไรอําเภอตากฟา เพ่ือใหท่ีประชุมใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ท่ีเปน

ประโยชน และในการประชุมครั้งนี้ มีประเด็น ท่ีจะพูดคุย   ๒-๓ ประเด็น ดังนี้ 
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ประเด็นท่ี ๑ พิจารณารางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ วามีความเหมาะสมหรือไม คณะกรรมการ

ท่ีมาประชุมวันนี้ ทุกทานสามารถเสนอชื่อเพ่ิมหรือลดได 

นายเรวัต เกิดแสง นายกเทศมนตรีเทศบาลอุดมธัญญา ไดเสนอใหเพ่ิมคณะกรรมการอีก ๒ ทาน ไดแก 

๑. นายดนุ ธนกิจวรบูลย นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ 

๒. นายนคร พิมพหนู นายกองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง 

นายวุฒิพงษ สุภัควนิช นายอําเภอตากฟา ประธานคณะกรรมการฯ ไดเสนอใหเพ่ิม ผูจัดการธนาคารออมสิน 

สาขาตากฟา เปนคณะกรรมการ อีก ๑ ทาน 

นายแพทยอํานาจ นอยขํา ผูอํานวยการโรงพยาบาลตากฟา ขอความเห็นการทําหนาท่ีเลขานุการของ คกก. 

ชุดนี้ ซ่ึงในรางคําสั่งนี้ ไดมอบให ปลัดอําเภอประจําแตละตําบล ทําหนาท่ีเลขานุการ 

นายวุฒิพงษ สุภัควนิช นายอําเภอตากฟา ประธานคณะกรรมการฯ ไดเสนอใหใชบุคลากรจากหนวยงาน

สาธารณสุขทําหนาท่ีเลขนุการ และใหปลัดอําเภอประจําตําบลทุกทาน ทําหนาท่ีกรรมการ 

นายแพทยอํานาจ นอยขํา ผูอํานวยการโรงพยาบาลตากฟา ไดเสนอวา ไดเตรียมการไวแลว โดยเสนอให นาย

ธนกฤต พงศภูมิพิพัฒน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตากฟา ทําหนาท่ี

กรรมการและเลขานุการ และมอบให นายประวิทย เชียงมาว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ และนางสาวนวมน อินเทศ 

นักกายภาพบําบัด หนวยงาน โรงพยาบาลตากฟา ทําหนาท่ีกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการเสนอ และใหฝายเลขาฯ จัดทําคําสั่งใหถูกตอง 

 

ประเด็นท่ี ๒ การเปดบัญชีธนาคารเพ่ือใหเกิดความโปรงใส และดําเนินงานอยางเปนระบบ 

นายอํานาจ นอยขํา ผูอํานวยการโรงพยาบาลตากฟา ไดเสนอชื่อบัญชีกองทุนฯ ท่ีจะเปดนี้คือ “กองทุน

ชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูยากไรอําเภอตากฟา” มีวัตถุประสงคการจัดตั้งกองทุนฯ ดังนี้ 

๑. เพ่ือเปนแหลงสนับสนุนและชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูยากไรท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอําเภอตากฟา 

๒. เปนแหลงรวบรวมเงินทุนชวยเหลือและสิ่งของบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูยากไรท่ีอาศัยอยูใน

พ้ืนท่ีอําเภอตากฟา 

๓. เปนศูนยบูรณาการการชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูยากไรจากทุกภาคสวนในอําเภอตากฟา 

๔. กลั่นกรองผูดอยโอกาสและผูยากไร ในการขอความชวยเหลือจากหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 

 

นายเรวัต เกิดแสง นายกเทศมนตรีเทศบาลอุดมธัญญา, นพ.อํานาจ นอยขํา ผูอํานวยการโรงพยาบาลตากฟา 

ไดเสนอผูถือบัญชีธนาคาร จํานวน ๔ ทาน ไดแก 

๑. พระเทพปญญาภรณ รองเจาคณะภาค ๔ เจาอาวาสวัดตากฟาพระอารามหลวง (ผูริเริ่มใหมีการจัดตั้ง

กองทุนฯ) 

๒. นายอําเภอตากฟา  

๓. ผูอํานวยการโรงพยาบาลตากฟา  

๔. นายกเทศมนตรตีําบลตากฟา  

เง่ือนไขการเบิก-จาย ใหเบิก-จาย ๒ ใน ๔ โดยตองมีลายมือชื่อของพระเทพปญญาภรณ ดวยทุกครั้ง 
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นายวุฒิพงษ สุภัควนิช นายอําเภอตากฟา ประธานคณะกรรมการฯ ไดเสนอใหเปดบัญชีออมทรัพยกับ

ธนาคารออมสิน สาขาตากฟา และมอบใหฝายเลขาฯ สรุปรายงานการประชุม และรางหนังสือสงใหธนาคารออมสิน 

เพ่ือเปดบัญชีกองทุนฯ 

ในสวนการถือสมุดธนาคาร และจัดทําบัญชีรับ-จาย มอบใหเสมียนตราอําเภอตากฟา เปนผูรับผิดชอบ หากมี

การรับเงินบริจาค หรือมีการเบิก-จาย เงินจากกองทุนฯ นี้ แตในสวนของวัสดุ กายอุปกรณ หรือสิ่งของอ่ืน ๆ ให รพ.

ตากฟา เปนผูจัดทําบัญชีรับมอบหรือใหยืมสิ่งของนั้น ๆ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการเสนอ และใหผูเก่ียวของ ดําเนินการตามท่ีประธานฯ มอบหมาย 

 

ประเด็นท่ี ๓ การบริหารจัดการกองทุนชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูยากไรอําเภอตากฟา  

นายเรวัต เกิดแสง นายกเทศมนตรีเทศบาลอุดมธัญญา ไดเสนอใหคณะกรรมการจัดทํารางระเบียบการใช

จายเงินจากกองทุนฯ และควรใหอํานาจการอนุมัติเบิก-จายวงเงินเบื้องตน กรณีฉุกเฉิน เรงดวน แกนายอําเภอตากฟา

ไวดวย 

นายวุฒิพงษ สุภัควนิช นายอําเภอตากฟา ประธานคณะกรรมการฯ เสนอขอความคิดเห็นวา “เงินในกองทุน

ฯ นี้ เราจะจายเปนคาอะไรไดบาง? และมีหลักเกณฑการใชจายอยางไร? มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานอยางไร? 

อะไรบาง? บุคคลประเภทใดบาง ท่ีจะเขาขายไดรับสนับสนุนเงิน/วัสดุ อุปกรณ จากกองทุนนี้? และวงเงินท่ีจะ

สนับสนุนในแตละครั้ง/แตละราย ควรใหเทาไร? โดยกอนหนานี้ นายอําเภอตากฟา รวมกับนิคมสรางตนเองตากฟา 

(ตัวแทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย) สนับสนุนเงินชวยเหลือผูยากไรและผูดอยโอกาส สวนการ

ชวยเหลือดานอ่ืน ๆ เชน กายอุปกรณฯ ไมไดมอบให  

ตัวแทน นิคมสรางตนเองตากฟา ไดกลาววา การจายเงินสงเคราะหของนิคมฯ นั้น มีหลักเกณฑท่ีชัดเจน 

กลาวคือ จะมีเจาหนาท่ีออกไปสัมภาษณ ตามแบบฟอรมท่ี พม.จ. กําหนด ซ่ึงถาเขาหลักเกณฑ ทางนิคมฯ จะจายเงิน

ชวยเหลือรายละไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท  

นายสกล คลังพลอย สาธารณสุขอําเภอตากฟา ไดกลาวเสริมวา “กรณีท่ี พม.จ. จายเงินชวยเหลือใหกับผู

ยากไร ผูดอยโอกาสแลว หากรายใดท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองไดรับการดูแล หรือรักษาพยาบาลตอเนื่อง อาจใชเงินจาก

กองทุนฯ นี้ ชวยเหลือเพ่ิมเติม เชน สนับสนุนเปนคาเดินทางไปสถานพยาบาลอ่ืน ๆ หรือจัดหากายอุปกรณสนับสนุน

ให หรืออาจจะชวยเปนคาจัดการศพ กรณีท่ีเสียชีวิต เปนตน หรือผูปวยบางราย ท่ีเราทราบวา จะไดรับการสนับสนุน

เงินชวยเหลือจาก อบจ. แตกวาจะไดเงินชวยเหลือ ใชระยะเวลานานพอสมควร เราอาจใชเงินจากกองทุนฯ นี้

สนับสนุนไปกอน เม่ือ อบจ. สนับสนุนเงินมาเม่ือใด ก็สามารถนําเงินจํานวนนี้สงคืนใหกองทุนฯ ได” 

นายนคร แจมวิจิตรโต ประธานชมรมกํานันผูใหญบานอําเภอตากฟา กลาวเสริมวา “ควรวางกรอบมาตรการ 

การชวยเหลือท่ีเหมาะสม รัดกุม และสอดคลองกับสภาพของผูยากไรหรือผูดอยโอกาสรายนั้น ๆ” 

ตัวแทนนิคมสรางตนเองตากฟา ไดชี้แจงเพ่ิมเติมวา “หากกองทุนฯ มีผูดอยโอกาสหรือผูยากไรท่ีตองการ

ความชวยเหลือคาใชจายจากทางนิคมสรางตนเองตากฟา ใหประธาน (กองทุนฯ) ทําเปนหนังสือสงใหนิคมฯ เพ่ือขอ

สนับสนุนงบประมาณไวสําหรับการชวยเหลือประชาชนตอไป”    

นายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ นายกเทศมนตรีตําบลตากฟา ไดเสนอเพ่ิมเติมวา “ใหจัดทําหนังสือสงใหนิคม

สรางตนเองตากฟา กันเงินงบประมาณ ไวจํานวน.......ราย เปนเงิน......บาท นาจะทําได” 
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จ.อ.เสนห สนิทชาติ ปลัดอําเภอตากฟา ไดชี้แจงเพ่ิมเติมวา “การจัดทําฐานขอมูลกับ พม. มีความชัดเจนมาก

พอสมควร จะมีการกลั่นกรองท่ีละเอียด เปนข้ันตอน ซ่ึงจะไดขอมูลของผูยากไรหรือผูดอยโอกาส ไดอยางถูกตอง 

ครบถวน และงายยิ่งข้ึน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการเสนอ และใหผูเก่ียวของดําเนินการตามท่ีประธานฯ มอบหมาย 

 

๔.๒ แนวทางการประชาสัมพันธเพ่ือการสนับสนุนทุนจากภาคประชาชนและภาคสวนตาง ๆ 

นายวุฒิพงษ สุภัควนิช นายอําเภอตากฟา ประธานคณะกรรมการฯ ไดเสนอใหมีการจัดตั้งกลุมไลน “กองทุน

ชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูยากไรอําเภอตากฟา” ข้ึน เพ่ือเปนชองทางในการสื่อสาร สงขอมูล สงงาน ให

คณะกรรมการรวมกันรับรูขาวสาร และรวมเสนอแนวทางการดําเนินงาน หรือใหการชวยเหลือผูดอยโอกาสและผู

ยากไร ของพ้ืนท่ีอําเภอตากฟา หรืออาจสรางเพจของเฟสบุค เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของกองทุนฯ และได

สรุปในชวงทายของการประชุมวา “ขอใหคณะกรรมการทุกทาน รูบทบาทหนาท่ีของตนเอง รวมกันทํางานดวยจิตอัน

เปนกุศล ทําใหเปนระบบ ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ทํางานนี้เพ่ือพ่ีนองประชาชนดวยความทุมเท ดวยความตั้งใจ ขอให

ทําดวยใจ ผมขอขอบคุณทีมงานของหนวยงานสาธาณสุข และคณะกรรมการทุกทานท่ีเสียสละเวลามารวมประชุมใน

วันนี้ ผมขอปดการประชุมเพียงเทานี้ สวัสดีครับ” 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ และใหผูเก่ียวของดําเนินการตามท่ีประธานฯ มอบหมาย 

 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไมมี - 

 

 

 

              

       (นายธนกฤต พงศภูมิพิพัฒน) 

             นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ 

          ผูจดบันทึกการประชุม 

  

 

 

                     (นายอํานาจ นอยขํา) 

               ผูอํานวยการโรงพยาบาลตากฟา 

         ผูตรวจรายงานการประชมุ 


